



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๘ มุลดค่าข่าว ๘๓๖,๕๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



### สำนักงาน ป.ป.ท.

จับมือ มศว ออกแบบหลักสูตรคู่มือ และแนวทางการสร้างเครือข่ายภาครัฐ  
ต่อต้านทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”



ภายใต้บริบทของประเทศไทย ที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  
ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อน ทำให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ  
ของประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ  
ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อ  
สายตาประชาคมโลกจากการจัดอันดับขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International)  
ซึ่งได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เรียกกันว่า Corruption  
Perception Index - CPI ผลการจัดอันดับประเทศไทยในปี ๒๕๕๗ อยู่ที่อันดับที่ ๘๔ จาก ๑๗๕ ประเทศ



ถือได้ว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเมื่อปี ๒๕๕๖ ที่เคยได้ที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซึ่งการที่ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นเป็นเพราะหลายภาคส่วนได้พยายามร่วมกันในการแก้ไขหลายปัญหาโดยเฉพาะรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและกำหนดเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ภาคธุรกิจเองก็มีการตื่นตัวออกมาร่วมกันต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนไม่ยอมรับการทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ ด้วยเหตุผลที่ว่า การกวาดล้างความทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน วิธีการที่จะชะล้าง ความสกปรกคือการสร้างความใสใ้สะอาดในกระบวนการบริหารงาน และสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจในทุกระดับทั้งนี้จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อชาติ และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จะเป็นตัวบ่อนทำลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลูกหลานในอนาคตเพื่อให้การป้องกัน ปรามปราม และการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายที่จะควบคุม สกัดกั้น และหยุดยั้งการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด การนำมาตรการ “ตัดไฟแต่ต้นลม” มาใช้ในการสร้างจิตสำนึกและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจึงเป็นสิ่งที่สมควรกระทำเบื้องต้น และเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคม แทนการเอาเปรียบและค้ำใจถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ ทั้งนี้ จึงต้องสร้างคุณภาพของบุคลากรในภาครัฐให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีและกันคนไม่ดีออกไปจากภาครัฐ ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงได้จัดทำโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคคลากรภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาคราชการไทยต่อไป





ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผศ.ประมา ศาสตรระจุ (ที่ปรึกษาโครงการ) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมมือกัน ออกแบบโดยวัตถุประสงค์ หลักสูตรแนวทางการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการทุจริต
2. ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และการบริหารเครือข่าย
4. สร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐผ่าน “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต”



แจ้งเบาะแสการทุจริต โทร.๑๒๐๖ สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม

